



**North
Metropolitan**

Tài liệu này là một phần của Kế hoạch Tiếp cận và Hòa nhập Người khuyết tật của chúng tôi, có thể được cung cấp dưới các định dạng thay thế khi được yêu cầu, bao gồm định dạng điện tử, bản in (cỡ chữ tiêu chuẩn và cỡ chữ lớn), và định dạng âm thanh.



1300 300 822 | northmetrotafe.wa.edu.au

RTO: 52786

North Metropolitan TAFE
Quy tắc Ứng xử dành cho Học viên

Sự công nhận của Quốc gia

North Metropolitan TAFE (NMTAFE) trân trọng mối quan hệ văn hóa và tâm linh độc đáo của Thổ dân Úc và Dân đảo Torres Strait với đất đai, sông nước và biển cả cũng như những đóng góp to lớn của họ cho xã hội. Chúng tôi trân trọng Người Noongar, những người gìn giữ truyền thống của những vùng đất nơi các cơ sở của chúng tôi tọa lạc, và bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên và các bậc lão thành trong quá khứ và hiện tại.

Chúng tôi ủng hộ Tuyên bố Uluru từ trái tim và hưởng ứng lời mời đồng hành cùng Thổ dân trong một phong trào hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Úc.



Thiết kế của bộ quy tắc ứng xử này được lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật “Bidee” (hình bên trái) của nhân viên NMTAFE đồng thời cũng là một họa sĩ người thổ dân, anh Brody Campbell .

Bidee (con đường) mô tả hành trình cá nhân và cảnh quan rộng lớn hơn, đồng thời thể hiện cách NMTAFE ảnh hưởng đến cả hai.

Bidee là sự kết hợp giữa nghệ thuật mới và truyền thống. Bức ảnh của Noongar Boodjar được phủ lên một phong cách nghệ thuật kỹ thuật số nhưng vẫn mang âm hưởng truyền thống. Tác phẩm có màu sắc rực rỡ tượng trưng cho năng lượng, tri thức, sự sáng tạo và sự phát triển của NMTAFE .

Các vòng tròn đại diện cho các cơ sở của NMTAFE, mỗi cơ sở mang nét đặc trưng riêng nhưng đều được gắn kết bởi mục tiêu chung. Các tuyến đường, giống như những hành trình của cuộc đời, giao nhau để chỉ ra các hướng đi đa dạng, dẫn dắt chúng ta đến những chân trời mới.

Bidee là sự tri ân ghi lại tác động của NMTAFE. Nó kể những câu chuyện về sự khám phá, đón nhận nhiều con đường khác nhau và làm nổi bật sự hoà trộn giữa thiên nhiên, đào tạo, phát triển và sáng tạo.

Nó khuyến khích mọi người cùng nhau học hỏi, phát triển và đồng hành.

“Bidee” – Brody Campbell, 2023.

Quy tắc Ứng xử dành cho Học viên

Chào mừng đến với Quy tắc Ứng xử dành cho Học viên NMTAFE. Quy tắc này được thiết kế nhằm đảm bảo việc học của bạn diễn ra trong một môi trường học tập tôn trọng, an toàn và đầy cảm hứng.

Môi trường học tập đề cập đến phương pháp giáo dục, nội dung văn hóa hoặc bối cảnh vật lý nơi việc giảng dạy và học tập diễn ra; bao gồm lớp học, hội thảo, nơi thực tập, hoạt động đào tạo trực tuyến và các hoạt động đào tạo khác. NMTAFE cung cấp một môi trường giáo dục nơi tất cả học sinh đều được chào đón, cảm thấy an toàn và có thể học mà không bị gián đoạn.

Kỳ vọng về hành vi của học viên được nêu ở các trang sau.



Hành vi Hoà nhập

Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng tất cả nhân viên và học viên đều cảm thấy được chào đón khi tham gia đào tạo. Chúng tôi khuyến khích các hành vi đóng góp tích cực cho không gian học tập bao gồm: duy trì sự tôn trọng trong lớp học, tôn trọng môi trường cần thiết cho việc học và thực hiện các hành vi tôn trọng và quan tâm đến người khác.

Chúng tôi yêu cầu việc sử dụng điện thoại di động phải phù hợp với mục đích giáo dục và không làm gián đoạn trải nghiệm học tập. Ngoài ra, chúng tôi đề cao việc tôn trọng quyền riêng tư, nghĩa là không ghi âm hay chụp ảnh khi chưa được phép.

Hành vi An toàn và Tôn trọng

Chúng tôi xây dựng một cộng đồng nơi sự tôn trọng và an toàn là những giá trị cốt lõi. Chúng tôi khuyến khích sự lịch sự và cư xử đúng mực. Hành vi làm suy yếu điều này, bao gồm lạm dụng thể chất và lời nói, bạo lực, đe dọa, hành vi khiếm nhã và nguy hiểm, quấy rối, phân biệt đối xử, bắt nạt (bao gồm cả các hành vi hoặc hoạt động trực tuyến), hoặc sở hữu vũ khí nguy hiểm, không phù hợp với các giá trị của chúng tôi và sẽ không được chấp nhận.

Sức khỏe và An toàn Lao động

Cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn của bạn là tối quan trọng. Bằng cách tuân thủ Đạo luật Sức khỏe và An toàn Lao động năm 2020, chúng tôi mong muốn mang lại một môi trường an toàn và không có nguy hiểm, và chúng tôi mời bạn cùng tham gia bằng cách chịu trách nhiệm về sự an toàn và sức khỏe của chính mình.

Nhân viên an ninh luôn có mặt và sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho cả tài sản và con người. Họ luôn có mặt để giúp đỡ bạn trong việc giải quyết các vấn đề về quyền ra vào hoặc an ninh. Nếu cần thiết, học viên hoặc nhân viên có thể liên hệ với cảnh sát hoặc các dịch vụ khẩn cấp.

Tính chính trực trong Học thuật

Chúng tôi yêu cầu các hành vi hỗ trợ tính chính trực trong học thuật, bao gồm:

- Đến lớp và/hoặc nơi thực tập đúng giờ.
- Nộp bài tập và bài kiểm tra đúng hạn.
- Tham gia tích cực vào tất cả các lớp học và buổi giao lưu bắt buộc.
- Thực hiện các bài kiểm tra một cách trung thực, không gian lận, không lừa dối hay vi phạm các quy định về kiểm tra.
- Trình bày ý tưởng, bài viết và tác phẩm gốc của bạn và ghi rõ nguồn của bất cứ thông tin hoặc ý tưởng nào không phải của bạn (tránh đạo văn).
- Làm việc hợp tác một cách chính trực, đảm bảo các công việc chung được thể hiện và ghi nhận đúng cách.
- Giữ các bài kiểm tra của NMTAFE trong khuôn khổ học thuật và không đăng tải lên các trang web hoặc hệ thống bên ngoài.

Tôn trọng Tài sản của Trường

Tôn trọng tài sản của trường là một phần thiết yếu trong các tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Những hành vi như sử dụng sai mục đích, sử dụng trái phép, phá hoại, trộm cắp hoặc vẽ bậy không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập mà còn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi bảo vệ và vi phạm bộ quy tắc này.



Ngôi trường Không Bia rượu và Ma túy

Cam kết của chúng tôi về một môi trường học tập an toàn và thuận lợi đồng nghĩa với việc không sử dụng bia rượu hoặc ma túy bất hợp pháp trong khuôn viên trường. Chúng tôi ưu tiên sự an toàn và sức khỏe của bạn để đảm bảo rằng trường luôn là một không gian an toàn, nơi mọi người có thể học hỏi và phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi các chất này. Việc sở hữu, sử dụng hoặc buôn bán các chất cấm bất hợp pháp hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Trường học Không Khói thuốc

Phù hợp với cam kết của chúng tôi về sức khỏe cộng đồng, NMTAFE là khu vực 'Không khói thuốc'. Điều này bao gồm tất cả các hình thức hút thuốc (thuốc lá điện tử, bút vape và các thiết bị tương tự), nhằm đảm bảo khuôn viên của trường luôn sạch sẽ, lành mạnh và chào đón tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là không được hút thuốc tại tất cả các khu vực trong trường, bao gồm các tòa nhà, khu vực ngoài trời và bãi đỗ xe.

Ăn uống trong Khuôn viên Trường

Nhằm duy trì vệ sinh và an toàn, chúng tôi khuyến khích học viên chỉ ăn uống tại các khu vực được chỉ định. Vui lòng bỏ rác một cách có trách nhiệm để giữ gìn vệ sinh. Điều này góp phần tạo ra một môi trường học tập dễ chịu và khuôn viên sạch sẽ cho tất cả mọi người.





Tiêu chuẩn Trang phục

Chúng tôi khuyến khích bạn mặc trang phục và giày dép phản ánh tính chuyên nghiệp trong ngành học của mình, phù hợp với khóa học và đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành nghề hoặc nơi làm việc. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ yêu cầu cụ thể nào, bao gồm đồng phục, trang thiết bị bảo vệ cá nhân và các vật dụng cần thiết khác để đảm bảo sự chuẩn bị và an toàn cho bạn.

Tuân thủ các Chính sách

Việc nắm rõ và tuân thủ các chính sách của chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa các cơ sở và tài nguyên có sẵn. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách này, bao gồm:

- **Sử dụng Các Cơ sở Máy tính được phép** Hãy sử dụng dịch vụ CNTT của chúng tôi một cách tự tin bằng cách tuân thủ “Chính sách Sử dụng Dịch vụ Thông tin (Học viên)”, được trình bày chi tiết trên website của trường, nhằm đảm bảo việc sử dụng tài nguyên máy tính an toàn và hiệu quả.
- **Điều kiện Sử dụng Thư viện** Thư viện của chúng tôi là nguồn kiến thức vô giá và bằng cách tuân thủ Điều kiện thành viên thư viện, bạn có thể tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên này. Các điều kiện này có sẵn tại tất cả các thư viện cũng như trong mục thư viện của website của trường.
- **Đạo luật Bản quyền năm 1968** Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là điều hết sức quan trọng. Sao chép tài liệu theo Đạo luật Bản quyền năm 1968 để đảm bảo tuân thủ mọi giấy phép liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm cả phần mềm.
- **Bảo mật:** Là một phần trong quá trình học tập trên lớp và thực tập, bạn có thể phải xử lý các thông tin mật. Đây là cơ hội để thể hiện tính chuyên nghiệp của bạn bằng cách bảo mật thông tin nhạy cảm, dù là trên lớp hay khi thực tập.

Hình phạt

Vi phạm Quy tắc Ứng xử dành cho Học Viên có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật và hình phạt chính thức. Bạn có thể bị yêu cầu rời khỏi môi trường học tập. Các hình phạt có thể bao gồm phạt tiền, đình chỉ học, đuổi học, hoặc các hình thức khai trừ khác, hoặc tạm giữ kết quả học tập.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng như hành hung, trộm cắp, cố ý phá hoại hay các hành vi vi phạm pháp luật khác, có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học ngay lập tức. Những hành vi này có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp tục hoặc hoàn thành việc học của bạn.

Nếu vi phạm một lỗi nhỏ, trước tiên bạn sẽ được nhắc nhở để cải thiện hành vi của mình. Đây có thể là nhắc nhở bằng lời nói hoặc cảnh báo chính thức bằng văn bản. Tái vi phạm lỗi nhỏ nhiều lần có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt tiếp theo, bao gồm cả đình chỉ học.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cần sự can thiệp của cảnh sát hoặc các cơ quan bên ngoài cùng với các biện pháp kỷ luật theo quy định của trường, nếu cần thiết.



Hỗ trợ thêm

Việc hiểu rõ và tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Học viên là điều thiết yếu để có trải nghiệm học tập tích cực và hiệu quả.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần giải thích thêm, đừng ngần ngại liên hệ với giảng viên, trưởng bộ môn, giảng viên chính hoặc các nhân viên khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào sau khi trao đổi với giảng viên hoặc nhân viên, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng quy trình Phản hồi và Khiếu nại của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách tiến hành, vui lòng truy cập website của chúng tôi:

northmetrotafe.wa.edu.au/complaints-and-feedback 

